



ส่งเสริมสตรีรักษ์สิ่งแวดล้อม

บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดการประกวดภาพยนตร์สั้น ใน “โครงการภูมิรักษ์สตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” ที่มุ่งเน้นเผยแพร่ผลงานและคุณภาพของสตรีในชุมชนต่าง ๆ ที่มีบทบาทโดดเด่นในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านมุมมองของบุคคลภายนอก

โดยถ่ายทอดผ่านภาพและเสียงภายใต้แนวคิด “แบบอย่างความดีของสตรีที่มีต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งผลงานภาพยนตร์สั้น “หัวใจสายน้ำ” ถ่ายทอดโดย ทีมหัวใจสายน้ำ

จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับนักเรียนนักศึกษา

โดยภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้เป็นการเล่าเรื่องราวของป่าฝืน มีคำ สตรีผู้รักถิ่นฐานทำกินในบ้านท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผู้ที่สังเกตธรรมชาติของเต่าที่ไม่ยอมให้ออกหาแหล่งน้ำ แล้วลุกขึ้นนำชาวบ้านทำโครงการแก้มลิงเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งที่มีความขาดแคลนอย่างยิ่ง โครงการของเธอประสบความสำเร็จได้รับการสนับสนุนจากราชการเป็นอย่างดี และชุมชนให้การยอมรับทำให้เธอได้รับเลือกตั้งเป็นผู้นำหมู่บ้านต่อเนื่องถึงสองสมัยในเวลาต่อมา

ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรื่อง สตรี...ไร้ขีดเคิล โดยทีม 3 G รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรื่อง สวนของ

ป่ารดา โดย Lomorainbow Production ส่วน รางวัลชมเชยมี 3 รางวัล ได้แก่ เรื่อง รัตนดา ภูมิธิปาแห่งตะนาวศรี โดย ICC อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เรื่อง ป่าจลวย โดยโรงเรียนรุ่งอรุณ และเรื่อง ครูกองขบะ โดยทีมสตรีเขียวขาว

ขณะที่ผลการประกวดในประเภทประชาชนทั่วไป ไม่มีผลงานผ่านเกณฑ์การตัดสิน ในการได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 มีเพียงรางวัลชมเชย 3 รางวัลเท่านั้น คือ เรื่อง สตรีผู้คืนชีวิตสัตว์ป่า โดยทีมรักโลก

เรื่องยายผมชื่อบุญเรื่อง โดยทีม ARABE (อาราเบ) และเรื่อง ผักลอยฟ้า โดยทีมคั่นกะทิ

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชยจะได้รับเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท 50,000 บาท 30,000 บาท และ 10,000 บาท ตามลำดับ

นายรัชย์ เहरาบัตย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การประกวดภาพยนตร์สั้นในครั้งนี้ได้สะท้อนถึงศักยภาพของสตรี ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีผลงานเชิงประจักษ์ และสามารถเป็นแรงบันดาลใจและต้นแบบที่ทุกคนในสังคมควรยกย่องและเดินตามแนวทางดังกล่าว

เชื่อว่าภาพยนตร์สั้นทุกเรื่องจากโครงการนี้จะสามารถจุดประกายให้สังคมหันมาให้ความสำคัญด้านความเท่าเทียมและสนับสนุนให้สตรีเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในทุกระดับ อีกทั้งกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนหันมาดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น.



นายสุภวัฒน์ ชูยางสืบ พู่กำกับทีมหัวใจสายน้ำ